

KIỂM TRA THỰC ĐỊA TUYẾN ĐƯỜNG BỘ...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 14/4, các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành và huyện Quỳnh Phụ đi kiểm tra thực địa tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn và hạ tầng khu công nghiệp cầu Nghìn.

Tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn có tổng chiều dài 21,28km, đi qua địa bàn thành phố Thái Bình và hai huyện Đông Hưng, Quỳnh Phụ. Tổng mức đầu tư của dự án 2.586,83 tỷ đồng, hình thức đầu tư theo phương thức đối tác công tư, hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT), thời gian xây dựng từ năm 2020 - 2023. Tuyến đường đoạn qua

địa phận huyện Quỳnh Phụ có chiều dài 8km, phải thu hồi 356.457,5m² đất của 777 hộ ở 5 xã và thị trấn An Bài (trong đó, đất nông nghiệp 353.240m², của 733 hộ; đất ở 3.217,5m², của 44 hộ). 29 hộ dân tại hai xã An Dục, An Trảng bị thu hồi đất ở được xem xét bố trí tái định cư.

Sau khi kiểm tra thực tế tại xã An Thanh và nghe huyện Quỳnh Phụ báo cáo, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu

đương nỗ lực của huyện Quỳnh Phụ trong việc chủ động vào cuộc tuyên truyền, vận động nhân dân, xây dựng, thẩm định các phương án để sẵn sàng thực hiện chủ trương của tỉnh về đầu tư tuyến đường. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Quỳnh Phụ tiếp tục rà soát tất cả mọi phương án để khẩn trương giải phóng mặt bằng theo đúng tiến độ, sớm bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư ngay trong tháng 5/2021. UBND tỉnh, các sở, ngành tạo điều kiện cả về kinh phí giải phóng mặt bằng và các

thủ tục khác để hỗ trợ huyện Quỳnh Phụ triển khai sớm. Nhà đầu tư xây dựng phương án cụ thể về nhân lực, vật tư, phương tiện để triển khai thi công ngay khi có mặt bằng sạch. Đối với hạ tầng khu công nghiệp cầu Nghìn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu nhà đầu tư hạ tầng cần đẩy nhanh tiến độ thi công, khẩn trương hoàn thiện mọi thủ tục, sớm đưa vào sử dụng để tạo thuận lợi trong thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư tại khu công nghiệp này.

MINH NGUYỄN

HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ...

(Tiếp theo trang 1)

quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và Quỹ Phát triển đất tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại diện Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và Quỹ Phát triển đất tỉnh báo cáo kết quả hoạt động quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II/2021. Từ đầu năm đến nay, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và Quỹ Phát triển đất tỉnh đã bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh và nghị quyết của Hội đồng quản lý Quỹ, tập trung dồn sức thu hồi vốn ứng của 5 dự án với tổng số tiền gần 9.738 tỷ đồng, dồn sức thu hồi nợ vay của 1 dự án với số tiền gần 8.541 tỷ đồng; từ đó đã cân đối, tham mưu Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển đất tỉnh ban hành 4 quyết định ứng vốn và giải ngân vốn ứng đối với 2 dự án với tổng số tiền hơn 22.409 tỷ đồng.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và Quỹ Phát triển đất tỉnh đánh giá cao các thành viên Hội đồng quản lý đã chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra. Về nhiệm vụ quý II/2021, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh tiếp tục dồn sức thu hồi vốn ứng đối với các dự án ứng vốn đã đến hạn hoàn trả; dồn sức thu hồi các khoản nợ đến hạn đợt 1/2021 đối với các dự án nước sạch nông thôn và các dự án RE2; phối hợp với các sở, ngành liên quan dồn sức hoàn tất việc thanh quyết toán khối lượng xi măng đã nhận. Đối với Quỹ Phát triển đất tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu rà soát các dự án, trên cơ sở đó chủ động thu hồi vốn ứng từ các dự án ứng vốn đã đến hạn; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của tỉnh về việc ứng vốn cho các dự án trọng điểm trên địa bàn; rà soát lại các quy chế, quy định đã ban hành để có những sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật.

CÔNG BỐ CHỈ SỐ...

(Tiếp theo trang 1)

PAPI là công cụ phản ánh hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật liên quan đến người dân, với sự tham gia của người dân trong giám sát hiệu quả hoạt động của chính quyền, được thực hiện từ bên ngoài khu vực nhà nước lớn nhất ở Việt Nam hiện nay. Trong suốt 12 năm qua, có tới 146.233 lượt người dân được chọn ngẫu nhiên tham gia và toàn quốc đã tham gia đánh giá hiệu quả quản trị và hành chính công ở nhiều lĩnh vực cụ thể.

Nghiên cứu PAPI đã đi qua hai nhiệm kỳ chính quyền các cấp (2011 - 2016 và 2016 - 2021). Vì vậy, dữ liệu PAPI giúp chính quyền các cấp nhìn lại xu thế hiệu quả quản trị qua 10 năm, đồng thời gợi nhắc những dự án cần tiếp tục cải thiện nhằm củng cố niềm tin của người dân vào chính quyền các cấp, tạo điều kiện để người dân phát huy tiềm năng trong quá trình phục hồi và phát triển bền vững sau đại dịch Covid-19.

Năm 2020 là một năm đầy thách thức đối với chương trình nghiên cứu PAPI do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và thiên tai liên tiếp tại miền Trung. Song, nhờ sự thành công của Việt Nam trong kiểm soát dịch bệnh và phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan đồng thực hiện PAPI, gồm Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ cộng đồng (CECODD) thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam và UNDP tại Việt Nam, khảo sát PAPI 2020 đã thành công dù chậm hơn so với thường lệ 1 tháng.

Theo báo cáo vừa được công bố, năm 2020 Thái Bình tiếp tục nằm trong nhóm các tỉnh trung bình cao. Trong đó, 2 chỉ số: tham gia của người dân ở cấp cơ sở và trách nhiệm giải trình với người dân thuộc nhóm các tỉnh cao nhất.

TẬP ĐOÀN PONDERA...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 14/4, các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với Tập đoàn Pondera (Hà Lan) về kế hoạch thực hiện dự án điện gió 700MW (sau khi được đưa vào quy hoạch điện VIII) và chương trình thu hút chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao vào Thái Bình. Dự liệu làm việc có lãnh đạo một số sở, ngành và huyện Thái Thụy.

Giới thiệu về Tập đoàn Pondera, ông Phạm Văn Hải,

Tổng giám đốc Trung tâm Thương mại quốc tế Việt Nam tại Hà Lan, cố vấn chiến lược Tập đoàn Pondera cho biết: Tập đoàn được thành lập năm 2007 với các chuyên gia trong lĩnh vực phát triển các dự án năng lượng tái tạo, có văn phòng đặt tại Hà Lan, Indonesia, Hàn Quốc và sắp tới là Việt Nam. Thế mạnh của Tập đoàn là phát triển điện gió ven biển và ngoài khơi, xây dựng nông trại điện gió và phát triển điện năng lượng mặt trời. Các dịch vụ của Tập đoàn bao gồm từ nghiên cứu chính sách đến tài trợ cho các chính phủ đến

phát triển dự án năng lượng tái tạo trong tất cả các giai đoạn của vòng đời dự án cho các chủ dự án. Tại Việt Nam, Pondera dự định đầu tư dự án điện gió tại hai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Thái Bình, trong đó dự án tại Thái Bình dự kiến có công suất khoảng 700MW. Ngoài dự án điện gió, Tập đoàn còn có ý tưởng về phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại Thái Bình, trong đó đối tượng sản xuất chủ yếu là các loại hoa của Hà Lan. Tại buổi làm việc, ông Phạm Văn Hải mong muốn tỉnh tạo điều kiện thuận lợi để Tập đoàn thực hiện được dự án điện gió và phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại Thái Bình.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định quyết tâm thực hiện dự án điện gió tại Thái Bình, đồng thời cam kết tỉnh sẽ ân điện gió. Tập đoàn cần có ý tưởng về phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại Thái Bình, trong đó đối tượng sản xuất chủ yếu là các loại hoa của Hà Lan. Tại buổi làm việc, ông Phạm Văn Hải mong muốn tỉnh tạo điều kiện thuận lợi để Tập đoàn thực hiện được dự án điện gió và phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại Thái Bình.

hợp cùng tỉnh trong việc đề xuất với các bộ, ngành trung ương triển khai thực hiện dự án. Về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, các đồng chí lãnh đạo tỉnh khẳng định đây chính là định hướng phát triển nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ cho ngành Nông nghiệp của tỉnh đã được đề ra tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, chính vì thế Tập đoàn cần xây dựng để sản xuất thực tế, trong đó có nghiên cứu kỹ hơn về phương án hợp tác, hình thức chuyển giao công nghệ làm cơ sở để tỉnh Thái Bình cùng Tập đoàn trao đổi, thỏa thuận hợp tác trong thời gian tới.

KIM NGÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

tạo nguồn để thực hiện dự án đường vành đai phía Nam thành phố Thái Bình, phương pháp xác định M3, tiêu chí, điều kiện lựa chọn nhà ở thương mại.

Đường vành đai phía Nam thành phố Thái Bình là tuyến giao thông huyết mạch kết hợp giữa giao thông đối ngoại và giao thông đô thị, tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện giao thông, đặc biệt là các xe có tải trọng lớn từ Khu kinh tế Thái Bình, các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Tiên Hải và huyện Kiến Xương đi các

tỉnh phía Nam. Dự án có tổng chiều dài 8,56km, tốc độ thiết kế 80km/h, tổng mức đầu tư dự kiến 1.039 tỷ đồng.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối cầu sông Hóa với tuyến đường bộ ven biển, đoạn từ cầu sông Hóa đến QL.37 mới, huyện Thái Thụy có chiều dài khoảng 3,2km, quy mô đường cấp III đồng bằng, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 141 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh. Đối với nội dung quy hoạch quỹ đất tạo nguồn để thực hiện dự án đường vành đai phía Nam thành

phố Thái Bình, đoạn từ đường Chu Văn An kéo dài đến cầu ngang S1, hiện nay Sở Xây dựng đã lập quy hoạch, xác định được 2 quỹ đất tạo nguồn để thực hiện. Đồng thời, đã tổ chức họp lấy ý kiến của các sở, ngành, thống nhất báo cáo UBND tỉnh phương pháp xác định M3, tiêu chí, điều kiện đối với các dự án được thực hiện theo Nghị định số 25/2020/NĐ-CP, ngày 28/2/2020 của Chính phủ.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai phía Nam thành phố Thái Bình, đoạn từ đường Chu Văn An kéo dài

đến cầu ngang S1 là hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu dự họp, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư tuyến đường này với hình thức đầu tư công, cơ bản thống nhất với phương án tạo nguồn xây dựng tuyến đường như đề xuất của Sở Xây dựng; giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh hoàn chỉnh báo cáo đề UBND tỉnh xin chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng cơ bản thống nhất với báo cáo thẩm định dự án đầu tư xây dựng tuyến đường

kết nối cầu sông Hóa với tuyến đường bộ ven biển, đoạn từ cầu sông Hóa đến QL.37 mới, huyện Thái Thụy, đồng thời nhấn mạnh: Tuyến đường này có ý nghĩa quan trọng đối với thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình, UBND tỉnh sẽ sớm trình HĐND tỉnh để triển khai các bước tiếp theo. Liên quan đến tiêu chí, điều kiện lựa chọn nhà ở thương mại, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với đề xuất của Sở Xây dựng. Về phương pháp xác định M3, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành, địa phương và đơn vị tư vấn khẩn trương có đánh giá thống nhất để báo cáo UBND tỉnh.

KIỂM TRA SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP...

(Tiếp theo trang 1)

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thái Thụy, hiện nay 12.350ha lúa xuân trên địa bàn huyện sinh trưởng và phát triển tốt, trà lúa đại trà đang ở giai đoạn cuối để nhánh đến đòng cái, làm đòng. Dự kiến lúa xuân trở bông tập trung từ ngày 15 - 20/5. Từ đầu vụ đến nay, tình hình sâu bệnh hại lúa gây hại nhẹ, mật độ thấp hơn so với cùng kỳ nhiều năm. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện tăng cường kiểm tra đồng ruộng, lấy mẫu điều tra diễn biến của sâu cuốn lá, sâu đục thân. Dự kiến phát động đợt phun thuốc phòng, trừ các đối tượng: bệnh đạo ôn, sâu cuốn lá, sâu đục thân từ cuối tháng 4, đầu tháng 5.

Kiểm tra thực tế tại xã Thụy Duyên, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Nông nghiệp, UBND huyện Thái Thụy theo dõi diễn biến thời tiết; chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tăng cường cán bộ phối hợp với

các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, điều tra, dự báo phát sinh của sâu bệnh để tham mưu các biện pháp chỉ đạo kịp thời; không để sâu bệnh làm ảnh hưởng đến năng suất lúa xuân. Tăng cường biện pháp sinh học kết hợp với thủ công để diệt chuột.

Cũng trong chiều ngày 14/4, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến thăm mô hình tích tụ, chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng thanh long ruột tím kết hợp với nuôi trồng thủy sản của ông Trịnh Tiến Mạnh, thôn Hóa Tài, xã Thụy Duyên. Mô hình có diện tích 13.000m², mang lại thu nhập từ 400 - 800 triệu đồng/năm. Ngoài ra, ông Mạnh đang thuê lại diện tích ruộng bỏ hoang để cải tạo, chuyển sang trồng rau cần với quy mô dự kiến khoảng 14ha. Thăm mô hình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn là giải pháp



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp tại xã Thụy Duyên (Thái Thụy).

quan trọng để thực hiện thành công cơ cấu lại ngành Nông nghiệp. Việc lựa chọn loại cây cần với quy mô dự kiến khoảng 14ha. Thăm mô hình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn là giải pháp

thực hiện theo vùng sản xuất tập trung. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 20/1/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém

hiệu quả giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030; để án chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030; rà soát các vùng trồng, loại cây trồng và tham mưu các cơ chế, chính sách khuyến khích chuyển đổi cây trồng phù hợp, hiệu quả.

Tập huấn hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID - BHXH số

Chiều ngày 14/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tổ chức tập huấn hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số cho giám đốc BHXH các huyện, đại diện các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh, nhân viên đại lý thu trên địa bàn thành phố Thái Bình.

VssID - BHXH số là ứng dụng dịch vụ thông tin trên nền tảng thiết bị di động chính thức của BHXH Việt Nam nhằm phục vụ mục đích thiết lập kênh giao tiếp, tiếp cận thông tin, thực hiện dịch vụ công cho cá nhân một cách tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng, tiến tới được sử dụng để thay thế số BHXH, thẻ BHYT. Ứng dụng có nhiều tính năng, phục vụ lĩnh vực các nhu cầu thông tin thiết yếu như: cung cấp các thông tin về thẻ BHYT,

quá trình tham gia BHXH, báo hiểm thất nghiệp...

Tại buổi tập huấn, gần 500 đại biểu đã được nghe cán bộ BHXH tỉnh hướng dẫn chi tiết trình tự cài đặt ứng dụng VssID - BHXH số trên thiết bị điện thoại di động thông minh; giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số.

Sau buổi tập huấn, đại diện các đơn vị và đại lý thu sẽ phổ biến, hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID - BHXH số cho người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp tại cơ quan, đơn vị của mình. Qua đó, giúp việc thực hiện các chính sách về BHXH, BHYT ngày càng minh bạch, công khai, bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho người lao động.

THU HOÀI

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH TỔ CHỨC NGÀY HỘI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN



Đoàn viên Công đoàn Báo Thái Bình tham gia hiến máu tình nguyện.

Sáng ngày 14/4, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Khoa Huyết học Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện trong cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ).

Với thông điệp "Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại", ngày hội hiến máu tình nguyện đã thu hút 450 cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đến từ Công đoàn Viên chức tỉnh, công đoàn các khối, ngành trực thuộc, công đoàn trung ương tại địa phương đăng ký tham gia hiến máu. Kết quả, Ban tổ chức thu được 268 đơn vị máu. Toàn bộ số đơn vị máu thu nhận được đã góp phần bổ sung vào kho máu dự trữ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp cứu và điều trị.

ANH THƠ - NGUYỄN THỚI

Thái Bình tích cực, chủ động phòng, chống dịch Covid-19
 Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.998

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 14/4, tại các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận hơn 138,1 triệu người nhiễm và hơn 2,97 triệu người tử vong do Covid-19.



Khách hàng đến làm việc tại doanh nghiệp được yêu cầu rửa tay sát khuẩn.

Tính từ 6 giờ 5 phút đến 18 giờ ngày 14/4, Việt Nam ghi nhận thêm 16 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới là người nhập cảnh từ nước ngoài về được cách ly ngay tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và Quảng Nam. Hiện 2.445/2.733 bệnh nhân đã được điều trị khỏi, còn 253 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế. Dù những ngày gần đây Việt Nam không ghi nhận bệnh nhân nhiễm Covid-19 trong cộng đồng song không vì thế mà chủ quan, lơ là. Tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 vào sáng ngày 14/4, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, cần tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch; siết chặt quản lý nhập cảnh; tích cực đàm phán, tìm kiếm các nguồn vắc-xin phòng Covid-19, đồng thời tạo mọi điều kiện để thử nghiệm vắc-xin trong nước.

Tại Thái Bình, tính đến 17 giờ ngày 14/4, 47 chuyên gia nước ngoài sang làm việc trên địa bàn tỉnh đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Lăng Vọng (Tiền Hải) đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Tổng số mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh từ 1/1/2020 - 14/4/2021 là 20.692 mẫu. Để song chung an toàn với đại dịch Covid-19, mỗi người dân trong tỉnh cần tuân thủ thực hiện nguyên tắc "5K" của Bộ Y tế, đó là: khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập và khai báo y tế.

HOÀNG LANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19
 SỐ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786
 TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885